

## ปรณ.มาร์กอส ปฏิเสธข้อเสนอลดภาษีนำเข้าข้าว



ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ปฏิเสธข้อเสนอที่จะลดภาษีนำเข้าข้าวชั่วคราว เพื่อควบคุมราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น โดยหลังการประชุมที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอีกตำแหน่ง กล่าวแถลงการณ์ว่า ได้ตัดสินใจร่วมกับทีมเศรษฐกิจและด้านเกษตรหลัง สำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (NEDA) ได้นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อเสนอการลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวตามข้อมูลจากกระทรวงการคลัง (DOF) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) และกระทรวงงบประมาณและการจัดการ (DBM) ว่า ขณะนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลดอัตราภาษีนำเข้าข้าว เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาข้าวในตลาดโลกจะลดลง โดยทั่วไปภาษีศุลกากรจะลดลงเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น ขณะที่นาย Arsenio Balisacan เลขาธิการ NEDA และนาย Leocadio Sebastian และนาง Mercedita Sombilla ปลัดกระทรวงเกษตรเห็นพ้องที่จะไม่ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

ขณะที่กลุ่มเกษตรกรชาวนา พร้อมด้วยนางอิมิ มาร์กอส วุฒิสมาชิกซึ่งเป็นพี่สาวของประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอการลดภาษีข้าว และยังเรียกร้องให้นาย Arsenio Balisacan เลขาธิการ NEDA และนาย Ben Diokno รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลาออก ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้น NEDA ได้เสนอแนะให้ลดภาษีนำเข้าข้าวเพื่อช่วยลดราคาข้าวในตลาด ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งบริหาร (EO) ฉบับที่ 39 ซึ่งได้กำหนดเพดานราคาข้าวสำหรับข้าวทั่วไปอยู่ที่ 41 เปโซต่อกิโลกรัม และข้าวขัดสีคุณภาพดี อยู่ที่ 45 เปโซกิโลกรัม มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 และตามข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรชาวนาระบุว่า ผู้นำเข้าส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอดังกล่าว เพราะผู้นำเข้ามักแจ้งประเมินราคาข้าวต่ำเกินไป นอกจากนี้ ข้อเสนอดังกล่าวจะกดดันราคาข้าวเปลือกในประเทศและทำให้เกษตรกรชาวนาไม่สามารถขยายการผลิตในอนาคตได้ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ได้กล่าวถึงมาตรการกำหนดเพดานราคาข้าวเป็นนัยว่า ยังไม่มีแผนที่จะยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากยังต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบจาก

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

การกำหนดเพดานราคาข้าวต่อผู้ค้าปลีก ได้สั่งการให้กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (DSWD) ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสด 15,000 เปโซต่อราย นอกจากนี้ ยังแจกจ่ายข้าวสารให้กับประชาชนภายใต้โครงการ Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะมีข้าวเพียงพอ

**ที่มา:** หนังสือพิมพ์ Manila Bulletin

### บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● หลังประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ออกคำสั่งกำหนดเพดานราคาข้าวตามคำแนะนำของกระทรวงเกษตรและกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อหวังลดราคาข้าวและความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลังราคาขายปลีกข้าวในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (NEDA) ออกมาเสนอให้ลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวเป็นการชั่วคราวจากปัจจุบันที่เรียกเก็บทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียน และนอกอาเซียน (MFN) ที่ร้อยละ 35 ลงเหลือร้อยละ 0 – 10 แทนการกำหนดเพดานราคาข้าว เนื่องจากเห็นว่าการกำหนดเพดานราคาไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขช่องว่างอุปสงค์-อุปทาน ในทางกลับกันจะยิ่งทำให้สถานการณ์อุปทานข้าวที่ขาดแคลนในปัจจุบันรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุดประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอการลดอัตราภาษีนำเข้าข้าว เนื่องจากคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาข้าวในตลาดโลกจะลดลง นอกจากนี้ ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาที่จะยกเลิกมาตรการกำหนดเพดานราคาข้าว ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้ประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ปฏิเสธการใช้มาตรการลดภาษีนำเข้า เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรกรชาวนาออกมาต่อต้านข้อเสนอดังกล่าวอย่างหนัก เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรชาวนาอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตใหม่ การปรับลดภาษีนำเข้าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศลดต่ำลง และจะทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้จำนวนมาก

● รัฐบาลฟิลิปปินส์คาดการณ์ว่าสถานการณ์ตลาดข้าวในประเทศจะดีขึ้น เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มที่จะลดลงและภาวะอุปทานข้าวในประเทศได้รับแรงหนุนจากการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตใหม่ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดมากขึ้นและจะทำให้ราคาข้าวลดลงได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ข้าวในฟิลิปปินส์ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงและฟิลิปปินส์ยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวในช่วงที่เหลือของปีนี้เพื่อเพิ่มอุปทานในประเทศ จากความกังวลต่อผลกระทบเอลนีโญที่จะทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลง ดังนั้น ข้าวไทยจึงยังมีโอกาสในการส่งออกมายังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องแข่งขันกับประเทศคู่แข่งสำคัญเช่นเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าข้าวหลักของฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดต่อไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อจะได้เตรียมแผนรองรับที่เหมาะสมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

29 กันยายน 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ